

Số: /BC-UBND

Kim Bảng, ngày

tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-PX05 ngày 14/06/2021 của đoàn thanh tra Công an tỉnh Hà Nam;

Căn cứ quyết định số 1886/QĐ-CAT-PX05 ngày 14/06/2021 của đoàn Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

UBND huyện Kim Bảng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

I. Đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm

Huyện Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp thành phố Phủ Lý, phía Tây giáp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, phía Nam giáp huyện Thanh Liêm, phía Bắc giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức thành phố Hà Nội; huyện Kim Bảng có 02 con sông lớn chảy qua (sông Đáy, sông Nhuệ). Sông Đáy chảy qua địa bàn chia huyện Kim Bảng phân thành 2 miền tả Đáy và Hữu Đáy, vùng tả Đáy gồm 12 xã và 01 thị trấn Quế, vùng hữu Đáy gồm 04 xã và 01 thị trấn Ba Sao. Huyện có 18 đơn vị hành chính gồm: 02 thị trấn (thị trấn Quế, thị trấn Ba Sao) và 16 xã (Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi, Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Đại Cương, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Văn Xá, Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn). Với tổng diện tích tự nhiên là 17.539,9 ha (chiếm 20,65% diện tích tỉnh Hà Nam); có 45.304 hộ = 144.893 khẩu.

2. Tình hình

Công tác thi hành án hình sự (THAHS) và tái hòa nhập cộng đồng (THNCD) đã được UBND huyện chỉ đạo thống nhất từ nhận thức đến hành động; các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn đã chủ động trong việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được giao, làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và tổ chức thực hiện công tác THAHS và THNCD, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tiếp nhận và quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo Công an huyện Kim Bảng phối hợp với VKSND, TAND huyện thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ và giao Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho UBND các xã, thị trấn, trú trọng công tác tuyên truyền, chỉ đạo, huy động sự tham gia của các bộ phận, các lực lượng và quần chúng nhân dân.

Từ ngày 01/01/2018 đến 15/05/2021 trên địa bàn huyện đã có 184 người chấp hành án treo, 05 người chấp hành cải tạo không giam giữ, 04 người được hoãn tạm đình chỉ thi hành án, 12 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Số đối tượng này đều được cấp ủy chính quyền quản lý chặt chẽ, có sự phân công giám sát trực tiếp của các cấp đặc biệt lực lượng Công an làm nòng cốt.

Hiện trên địa bàn huyện đang quản lý 200 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương (số còn án tích)

Số không về địa phương: Không

Công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù về địa phương luôn được trú trọng quan tâm. Xác định công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt tham mưu cho UBND các cấp trong công tác quản lý người CHXAPT trở về địa phương.

Việc thực hiện công tác THNCĐ tại địa phương trong những năm qua cơ bản đạt được những kết quả thiết thực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tổ chức quản lý người CHXAPT tại địa phương UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể như: Mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân...phân công cán bộ những người có uy tín, nhiệt tình phối hợp thường xuyên với gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT về cư trú ở địa phương bằng các hình thức gặp gỡ, động viên, hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất. Thông qua việc phân công và trực tiếp gặp gỡ, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa từng người làm cho họ chuyển biến về nhận thức và hiểu rõ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và của cộng đồng, giúp đỡ họ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện thuận lợi về tâm lý để họ ổn định cuộc sống.

*** Thuận lợi**

UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã hội có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác THAHS và THNCĐ bằng nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng.

*** Khó khăn**

Còn một số ít cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội chưa thực sự quan tâm đến công tác này, vẫn cho rằng đây là nhiệm vụ của lực lượng Công an ít quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc.

II. Nội dung báo cáo

1. Đối với UBND huyện

1.1. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về THAHS và THNCĐ

Từ ngày 01/01/2018 đến 15/05/2021, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về công tác THAHS và THNCĐ cụ thể: Kế hoạch số 1966/KH-UBND tỉnh ngày 17/07/2018 về “thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 11/03/2021 của UBND tỉnh về “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự”... ngay sau khi nhận được các văn bản của UBND tỉnh Hà Nam UBND huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch, công văn triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện như: Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/07/2018 “Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...”; Công văn số 340/UBND-CA ngày 13/03/2020 “Về việc tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 03/07/2020 về “Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/08/2020 “Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/05/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại”.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS và THNCĐ

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THNCĐ UBND huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành đoàn thể như: UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng.

Chỉ đạo Đài phát thanh huyện viết tin bài và tuyên truyền 285 lượt trên phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của nghị định 80/2011/NĐ-CP, nghị định 49/2020/NĐ-CP thay thế nghị định 80/2011/NĐ-CP đến từng thôn để nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù nhằm xóa bỏ các định kiến xa lánh, đối với những người một thời lầm lỗi, tạo điều kiện giúp đỡ họ về công ăn việc làm để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 3 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo phòng tư pháp, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh mở 02 hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho

người đang chấp hành hình phạt tù (án treo) người đã chấp hành xong án phạt tù về địa phương tại UBND xã Lê Hồ và trụ sở Công an huyện.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Từ 01/01/2018 đến 15/05/2021, UBND huyện đã xây dựng được 04 kế hoạch triển khai thực hiện xuống các xã, thị trấn về công tác THNCĐ.

Sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2017 giai đoạn từ 11/2011 đến 06/2017 đã báo cáo trên địa bàn huyện có 03 mô hình “Dòng họ tự quản vì ANTT”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Thanh niên với công tác giúp đỡ người mới ra tù THNCĐ”

Đến nay, đã duy trì 02 mô hình điển hình tiên tiến vì công tác THNCĐ. Đó là mô hình “giúp xóa đói giảm nghèo” của hội phụ nữ xã Tân Sơn “dòng họ tự quản vì ANTT” tại xã Đồng Hóa

Việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS và THNCĐ được tiến hành thường xuyên bằng hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong các nội dung tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong đó có nội dung vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THNCĐ.

1.3. Việc đảm bảo kinh phí cho công tác THAHS và THNCĐ

Kinh phí để tiến hành công tác THNCĐ theo quy định của nghị định số 80/NĐ-CP, nghị định 49/2020/NĐ-CP hàng năm tùy thuộc vào ngân sách của từng địa phương.

Nguồn đóng góp tự nguyện: Không

1.4. Việc chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan liên quan UBND cấp xã

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể như: MTTQ, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân,... phân công cán bộ, những người có uy tín, nhiệt tình phối hợp thường xuyên với các hộ gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ, chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế bằng các hình thức gặp gỡ, động viên, hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất...thông qua việc phân công và trực tiếp gặp gỡ, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa từng người làm cho họ chuyển biến về nhận thức và hiểu rõ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể của cộng đồng giúp họ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để họ chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định pháp luật luôn được quản lý chặt chẽ thường xuyên triệu tập để viết cam kết việc chấp hành án cụ thể:

Năm 2018 có: 06 người;

Năm 2019 có: 01 người;

Năm 2020 có: 03 người;

Từ 15/02/2020 đến 15/05/2021 có: 06 người

1.5. Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo THNCĐ

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người CHXAPT UBND huyện đã: Chỉ đạo đài truyền thanh huyện viết tin bài tuyên truyền 285 lượt trên hệ thống loa truyền thanh huyện và trên phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung của nghị định 80/2011/NĐ-CP, nghị định 49/2020/NĐ-CP thay thế nghị định 80/2011/NĐ-CP.

Tổ chức 120 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với các hình thức nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, diễn đàn để tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên vì nhân dân thực hiện tốt nghị định 80/2011/NĐ-CP, nghị định 49/2020/NĐ-CP của chính phủ.

Tổ chức trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người CHXAPT được tiến hành thường xuyên, liên tục. Sau khi, người CHXAPT về địa phương CA huyện đã phối hợp với phòng tư pháp huyện, UBND các xã thị trấn, tư vấn trợ giúp tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người CHXAPT

Từ ngày 01/01/2018 đến 15/05/2021, đã tổ chức được 367 lượt người được trợ giúp tâm lý, hỗ trợ cấp lý lịch tư pháp cho 327 người, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đoàn thể tổ chức xã hội thực hiện tiếp nhận, giám sát giáo dục giúp đỡ 367 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, các trường hợp về địa phương đều được lập hồ sơ giám sát quản lý việc phân công cán bộ, đoàn thể tổ chức xã hội thực hiện việc giám sát giáo dục cho UBND cấp xã thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn, tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận về đào tạo việc làm cho người CHXAPT về địa phương, tổ chức đào tạo nghề nghiệp tạo việc làm cho người CHXAPT đã được triển khai 1 cách tích cực. Trong thời gian từ 01/01/2018- 15/05/2021 các doanh nghiệp trên địa bàn đã tiếp nhận: 33 người CHAPT về địa phương vào làm việc. Việc làm trên có ý nghĩa nhân văn cao đẹp và được xác định sẽ trở thành chương trình phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan trong thời gian tới.

- Tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng.

Giải quyết việc làm cho người CHXAPT về địa phương: Từ ngày 01/01/2018 - 15/05/2021. Trong tổng số 367 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đã giới thiệu việc làm cho 33 người được vào làm trong các cơ quan, doanh nghiệp; 282 người làm ruộng cũng như nghề nghiệp liên quan đến nông nghiệp.

Việc tổ chức đào tạo nghề do cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cũng như các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế khác đào tạo trong quá trình tiếp nhận, quá trình làm việc của người CHXAPT về địa phương.

2. Đối với Công an huyện

Việc tham mưu UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về THAHS và THNCD:

Từ ngày 01/01/2018 đến 15/05/2021, đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/07/2018 “Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù...”; Công văn số 340/UBND-CA ngày 13/03/2020 “Về việc tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 03/07/2020 về “Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 12/08/2020 “ Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/05/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại”; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/06/2019 triển khai thực hiện chỉ thị 33/CT ngày 05/12/2018 của thủ tướng chính phủ về “ Tăng cường các biện pháp đảm bảo tái HNCD đối với người CHXAPT”; Kế hoạch 48/KH-UBND 30/03/2021 về triển khai thực hiện nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THAHS; Kế hoạch số 484/KH-CAH ngày 15/04/2021 về triển khai thực hiện thông tư số 22/2021/TT-BCA ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 450/KH-CAH ngày 12/04/2021 về Triển khai thực hiện nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THAHS.

Việc kiểm tra đơn đốc CA xã thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng được cơ quan THAHS CA huyện tiến hành thường xuyên, liên tục. Hằng năm, cơ quan THAHS xây dựng các kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác THAHS về công tác THNCD tại địa bàn các xã, thị trấn.

Kế hoạch số 105/KH-THAHS ngày 18/05/2020 ;Kế hoạch số 103/KH-THAHS ngày 11/03/2021.

Ngoài ra hàng tháng, hàng quý (thực hiện từ tháng 07/2020) sau khi có hướng dẫn 96/HD-C11-P10 ngày 19/05/2020 Cục C11 Bộ Công An, Công an huyện (Đội CSTHAHS và HTTP) phân các cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng.

Từ 01/01/2018 - 15/05/2021 Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, được 54 lượt các xã thị trấn; gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa 635 lượt người CHXAPT tái hòa nhập để họ an tâm làm ăn sinh sống, tránh tái phạm.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đoàn thể tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vay vốn giới thiệu việc làm cho người CHXAPT.

Công an huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án về địa phương từ 01/01/2018 – 15/05/2021 các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận 33 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào làm việc. Việc làm trên có ý nghĩa nhân văn, cao đẹp, được xác định trở thành chương trình phối thường xuyên giữa các cơ quan đơn vị trong thời gian tới.

Đồng thời thông qua các chính sách của ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương chú ý, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Thực hiện nghiêm túc việc thông kê báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý THAHS theo quy định.

Đã tiếp nhận: 192 bản án, 192 quyết định thi hành án cải tạo không giam giữ, người có quyết định THAPT, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ngay sau khi nhận được quyết định THA, bản án cơ quan THAHS đã viết giấy thông báo triệu tập và ấn định thời gian tới UBND xã, thị trấn để làm việc và lập hồ sơ chấp hành án. Đã triệu tập 192 đối tượng, lập 192 hồ sơ. Sao y hồ sơ chuyển cho UBND xã, thị trấn quản lý giám sát giáo dục đúng thời gian quy định.

Việc lập hồ sơ và báo cáo Cơ quan THAHS Công an tỉnh đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, giam...tại nhà giam giữ: Không

Việc áp giải THA đối với người bị kết án phạt tù, được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ, người bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, người bị Tòa án hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Từ 01/01/2018 - 15/05/2021 cơ quan THAHS Công an huyện đã xây dựng 64 kế hoạch, áp giải và đưa 64 người có quyết định THAPT bàn giao cho trại tạm giam Công an tỉnh, 03 người tạm hoãn chấp hành án phạt tù.

Quản lý số phạm nhân phục vụ việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ: Không có trường hợp nào.

Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét quyết định hoãn CHAPT cho người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, buộc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ: Không có trường hợp nào.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã người trốn THA: Có trường hợp nào.

Việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền: Năm 2018: 81 đối tượng; năm 2019: 60 đối tượng; năm 2020: 33 đối tượng; đến tháng 05/2021: 21 đối tượng.

Không phát sinh khiếu nại tố cáo về THAHS phải giải quyết theo quy định.

III. Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị

1. Nhận xét, đánh giá

1.1. Ưu điểm

Cấp ủy Đảng chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc ND số 80/2011/NĐ-CP về công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT trở về địa phương, và nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành Luật THAHS về tái hòa nhập cộng đồng (thay thế ND 80/2011/NĐ-CP) với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể tham gia có hiệu quả thiết thực đạt được mục tiêu đề ra tạo điều kiện để họ có công ăn việc làm ổn định xóa đi mặc cảm tội lỗi, quá khứ của mình để góp phần làm tốt công tác phòng ngừa tái phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các ngành từ huyện đến xã, thị trấn. Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt đã nhận thức rõ hơn vì trách nhiệm của mình từ đó chú trọng qua tâm đến các biện pháp quản lý đổi mới, trong phương pháp nội dung giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương.

Quan tâm phát triển và nhân rộng các mô hình, cá nhân tiêu biểu điển hình trong công tác, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng ngăn chặn sự phát sinh, phát triển các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ANTT địa phương.

1.2. Hạn chế, khuyết điểm

Công tác THNCĐ mặc dù đã được quy định cụ thể tại ND 80/2011/NĐ-CP, ND 49/2020/NĐ-CP nhưng một số cấp ủy chính quyền, ban ngành chưa có sự phân công cụ thể rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương do đó chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Một số cơ quan cấp ủy chính quyền xã, thị trấn tổ chức XH, đoàn thể quần chúng chưa nhận thức đúng, đầy đủ, thống nhất về công tác này, vẫn luôn quan niệm đó là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an do vậy chỉ quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, đơn độc, tạo điều kiện thực hiện công tác THNCĐ chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

1.3. Nguyên nhân

****Chủ quan***

Một số nơi cấp ủy chính quyền chưa xác định rõ về vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành Công an do đó chưa huy động được sự tham gia của các ngành, tổ chức, đoàn thể vào việc tập trung quản lý, giáo dục, giúp đỡ số người này.

Công tác tuyên truyền thực hiện nghị định số 80/2011/NĐ-CP nay là nghị định 49/2020/NĐ-CP và Luật THAHS vận động cán bộ, nhân dân tham gia giúp đỡ, quản lý, giáo dục chưa được thường xuyên liên tục do đó nhận thức của một số người dân còn hạn chế còn ác cảm, thành kiến với người có quá khứ phạm tội.

Ở một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, chưa liên hệ tạo công ăn việc làm ổn định cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương

Bản thân người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái nghiện ma túy không từ bỏ được, có tư tưởng ỷ lại người lao động không tìm việc làm nên dẫn đến tái phạm vi phạm pháp luật

Công tác quản lý người chấp hành án treo ở một số xã chưa được chặt chẽ cho nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra.

****Khách quan***

Do tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường bản thân người đang chấp hành án ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương muốn làm giàu nhanh chóng, ít tốn tiền của công sức bất chấp pháp luật, miễn là có nhiều tiền nên dễ tái phạm tội.

Gia đình có người chấp hành xong án phạt tù còn thờ ơ, lạnh nhạt, xa lánh, bỏ mặc không tạo công ăn việc làm, không phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội để tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phạt tù.

Bản thân người chấp hành án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù về tư tưởng không vững vàng, xác định làm lại cuộc đời từ làm lỗi, bạn bè xấu rủ rê kích động nên dễ tiếp tục vi phạm pháp luật.

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và đề xuất, kiến nghị

2.1. Khó khăn, vướng mắc

Trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, TTATXH có những diễn biến phức tạp. Trong quá trình hội nhập kinh tế việc thực hiện các quyền công dân phải tuân thủ các điều ước quốc tế, Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhiều chính sách nhân đạo đối với người phạm tội do đó số đối tượng được án phạt tù hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, miễn, giảm thời gian chấp

hành án phạt tù trở về địa phương tăng cao, tạo sức ép lớn cho các cấp các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ số đối tượng này.

Do vậy nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện những năm tới nặng nề, đòi hỏi cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia phối hợp quản lý giáo dục, giúp đỡ số đối tượng thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, miễn, hoãn thời gian chấp hành án phạt tù trở về địa phương...

2.2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để địa phương có nguồn kinh phí cho người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án được vay vốn để kinh doanh, sản xuất.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tạo điều kiện cho các gia đình của người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, số đối tượng thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, được vay vốn để kinh doanh, sản xuất chăn nuôi, mở rộng trang trại để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trên đây là báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ của UBND huyện Kim Bảng báo cáo đoàn thanh tra./.

Nơi nhận:

- Đoàn thanh tra CAT
- TTHU-HĐND-UBND (để báo cáo)
- Các cơ quan: CA, VH và TT,
Tư pháp, TC-KH, LĐ-TB&XH,
Đài truyền thanh
- Lưu VT.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

Số: 46/TTr-MT

Kim Bảng, ngày 15 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng.

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông tư liên tịch số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN, ngày 01/3/2004 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 403/MTTQ -BTT, ngày 28/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam hướng dẫn giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào Công văn số 96/CV-TA, ngày 29/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng về việc chuẩn bị nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Kết luận số 37-KL/HU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện giới thiệu nhân sự ứng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Đơn vị công tác	Ghi chú
1	Đình Tuấn Anh	1980	Công chức VP thống kê xã Ngọc Sơn	
2	Lê Văn Cường	1984	Chủ tịch LĐ Lao động huyện	
3	Lại Thị Kim Dung	1982	Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thi Sơn	
4	Trịnh Văn Dũng	1971	Trạm trưởng trạm y tế xã Đại Cương	
5	Nguyễn Trường Dũng	1966	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng	
6	Nguyễn Bá Đoàn	1985	Chủ tịch MTTQ xã Nhật Tựu	
7	Phạm Thị Hồng Hạnh	1961	Cán bộ hưu trí	
8	Nguyễn Thị Khánh	1975	Hiệu trưởng trường THCS xã Hoàng Tây	
9	Lê Thị Kiểm	1970	Hiệu trưởng trường tiểu học xã Tân Sơn	